

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 6 กรกฎาคม 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินแม่สอดเป็นสนามบินศุลกากร พ... .ศ.

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ... .ศ.

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการศ.พ (. ฉบับที่) (ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอำนาจการดำเนินงานของกองทุน)

เรื่อง เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการศ.พ (. ฉบับที่)

เรื่อง การต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ... .ศ.

เรื่อง การขอคงเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ถูกผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ รวม 12 ฉบับ

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติคั้นและคั่ว พ .ศ.2505 จำนวน 9 ฉบับ

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย (... .ศ.พ) .. ยกเว้นภาษีเงินได้) การยกเว้นรัษฎากรดับคคลธรรมดา สำหรับเงินที่ข้าราชการและสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับจากการลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง(

- เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติว่า (... .ศ.พ)ศ.บาดาล พ2520
- เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
- เรื่อง สรุปลักษณะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2547
- เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทน
- เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มสัดส่วนวงเงินงบประมาณในการจ่ายค่างานและค่าปรับราคาค่างาน ค่า)K) เพื่อทดแทนส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)
- เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ... .ศ.
- เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี่ยประชุมกรรมการ พ... .ศ.
- เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษ และอนุกรรมการ
- เรื่อง มาตรการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่
- เรื่อง อนุมัติยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด พ .ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
- เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ จังหวัดกาญจนบุรี
- เรื่อง การนำเสนอวาระสำคัญของรัฐบาล (agenda based) เรื่องการแก้ไขปัญหาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และธุรกิจผิดกฎหมาย ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำพูน
- เรื่อง ผลการปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
- เรื่อง มอบหมายและอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
- เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกัน

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2547

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พอกตามศ. .ศ.ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ2546

เรื่อง รายงานการตั้งต้นายกฯทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2548

เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 4 มิถุนายน 2547

เรื่อง รายงานผลการสำรวจและรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว และ) (กัมพูชา

เรื่อง มาตรการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค (เพิ่มเติม)

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง แต่งตั้ง

ข้าราชการการเมือง

อนุมัติบรรจุข้าราชการกลับเข้ารับราชการ

ให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง ไปดำรงตำแหน่งของอีก กระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

***หมายเหตุ งดการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2547 และจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2547 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**กรณาดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินแม่สอดเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ.
...**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินแม่สอดเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการนำของเข้าและส่งออก และการศุลกากรซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้สนามบินแม่สอด จังหวัดตาก เป็นสนามบินศุลกากร เพื่อให้อากาศยานได้ขึ้นลงและมีการนำของเข้าหรือส่งออก หรือนำของเข้าและส่งออกทางสนามบินดังกล่าวได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังรายงาน ว่า กรมการขนส่งทางอากาศขอให้กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกำหนดให้สนามบินแม่สอดเป็นสนามบินศุลกากร เพื่อให้อากาศยานระหว่างประเทศสามารถขึ้นลงได้และให้มีการนำของเข้าส่งออกทางสนามบินดังกล่าวได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความตกลงในการร่วมมือระหว่างไทยกับพม่าในการเปิดเส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ - แม่สอด - เมืองเมาะลำไย - กรุงย่างกุ้ง และให้เครื่องบินพม่าใช้สนามบินแม่สอดได้

**2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เป็น
ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการกำหนดทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมดูแลแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการชลประทานให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยใส ในท้องที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นทางน้ำที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำ เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือ กิจการอื่นที่มีใช้การเกษตรกรรม

ทางน้ำดังกล่าว ในปัจจุบันมีการประปาส่วนภูมิภาคชะอวดขอใช้จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำที่ใช้ประมาณ 432,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

การกำหนดให้เป็นทางน้ำที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้ จะเป็นประโยชน์ให้มีการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และเป็นไปอย่างประหยัด โดยมีการควบคุมปริมาณของน้ำในทางน้ำชลประทานได้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานรายงานว่า มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกิจการโรงงาน และประปา ใน การนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอย่างเต็มที่ และเพื่อให้ การใช้น้ำเป็นไปอย่างประหยัดและถูกวิธี สมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำ ห้วยใส ในท้องที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานแล้ว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า ชลประทาน

3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอำนาจการดำเนินกิจการของกองทุน)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอำนาจการดำเนินกิจการของกองทุน) ที่สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ได้ตรวจ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอำนาจการดำเนินกิจการของกองทุน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เสร็จแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญหลายประการ ซึ่ง กระทรวงการคลังและกองทุนบำเหน็จบำนาญได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

บทนิยาม ได้เพิ่มบทนิยาม หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย "นิติบุคคล" อาจมอบหมาย .ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีที่ กบข ให้นิติบุคคลอื่นจัดการเงินกองทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

การมอบหมายให้จัดการเงินกองทุน กำหนดให้ กบขสามารถมอบหมายให้ . สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นจัดการเงินของกองทุนทั้งในประเทศและใน เสนอ และได้แก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ .ต่างประเทศ ตามที่ กบข กองทุนและคณะอนุกรรมการจัดการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการหาประโยชน์ ของกองทุนดังกล่าว

การส่งเงินสะสมเข้ากองทุน แก้ไขหลักการเรื่องการให้สมาชิกส่งเงินสะสมเข้า กองทุนได้ตามความสามารถ โดยต้องไม่ต่ำกว่าอัตราเงินสะสมขั้นต่ำ และไม่เกิน กว่าอัตราเงินสะสมขั้นสูงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็น ให้ส่งเงินสะสมเข้า กองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่กำหนดใน กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้สมาชิกส่งเงินสะสมได้ไม่จำกัด เนื่องจากเงินสะสมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ หากไม่กำหนดอัตราขั้นสูงไว้ก็จะทำ ให้กระทบต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐ และเป็นช่องทางหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับ รายได้ที่เกิดจากแหล่งรายได้อื่น และได้กำหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเงิน สะสมของส่วนราชการกรณีสมาชิกไม่มีสิทธิรับเงินเดือน หรือได้รับแต่ไม่เต็ม จำนวน ให้ส่งเงินสมทบตามอัตราส่วนแห่งเงินเดือนที่สมาชิกได้รับ

แผนการลงทุน กำหนดให้การนำเงินของกองทุนไปลงทุนจะต้องลงทุนใน หลักทรัพย์ที่มั่นคงสูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เพื่อไม่ให้กองทุนมีความเสี่ยงมาก เกินไป แต่กองทุนอาจจัดทำแผนการลงทุนสำหรับเงินในส่วนของเงินสะสม เงิน สมทบ และดอกผล เพื่อให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ โดยแต่ละแผนฯ กองทุนอาจ กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มั่นคงสูงแตกต่างจากอัตราที่กำหนดไว้ได้ และ สมาชิกต้องยอมรับความเสี่ยงและดอกผลที่ได้รับตามแผนการลงทุนที่เลือกไว้

การบริหารเงินของผู้ซึ่งยังไม่ขอรับเงินคืน กำหนดหลักเกณฑ์การรับเงินคืนกรณี ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนแต่ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือทยอยรับเงินคืน เพื่อให้กองทุน สามารถบริหารเงินของกองทุนต่อไปได้ กรณีนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่) 12) มีข้อสังเกตว่า หากผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนมายื่นค่าขอรับเงินคืน จำนวนเงินที่ผู้ นั้นจะได้รับ ได้แก่จำนวนเงินที่ตนมีสิทธิได้รับเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยไม่รวม ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง

รัฐมนตรีรักษาการ ได้ตัดบทบัญญัติที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ รักษาการตามกฎหมาย และมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออก กฎกระทรวงออก เนื่องจากมีกำหนดไว้แล้วในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539

4. เรื่อง เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เสนอ ให้ขยายเวลามาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 กันยายน 2545) ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกไปอีก 6 เดือน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายงานว่า ปัจจุบัน สำนักงาน กปร. มีข้าราชการที่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิการได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 4 ราย ซึ่งเดิมเคยดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลาง และข้าราชการทั้ง 4 ราย จะได้รับผลกระทบจากมาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ โดยจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 ต่อมา ก.พ.มีมติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทั้ง 4 ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ เฉพาะ ระดับ 9 และข้าราชการทั้ง 4 รายดังกล่าวได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานในการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ชช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำผลงาน จึงสมควรที่จะให้ข้าราชการทั้ง 4 ราย ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือนตามระเบียบทางราชการต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ 2547

5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ... ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ(กงช.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมายฯ) ไปพิจารณาด้วย แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งจะยังคงได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราเดิมของตนต่อไป ดังนี้

- 1.1 "ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะงานวิชาชีพหรือเชี่ยวชาญ" เฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่"

1.2 ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ หรือให้ไปรักษาราชการแทนหรือรักษาการ โดยให้ "ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งต่างประเภทกัน" ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งเดิมต่อไป แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 6 เดือน

มอบอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ให้องค์กรหรือส่วนราชการ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบให้ตำแหน่งที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกำหนดเป็น ตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งแล้วได้รับเงินประจำตำแหน่ง แล้วให้ รายงานคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติทราบเป็นรายปี โดยกำหนด เงื่อนไขให้ส่วนราชการพิจารณาภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการนั้น

6. เรื่อง การต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE

คณะรัฐมนตรีรับทราบการต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 อนุมัติในหลักการให้การไฟฟ้า ฝายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE รวม 4 ประเภท จำนวน 9,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วย กู้เบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตัวสัญญาใช้เงินการทำ TRUST RECEIPT (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม (CALL LOAN) ในวงเงิน 6,000 ล้านบาทกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ โดยจะพิจารณาทำสัญญากู้เงินตามที่ธนาคารแต่ละแห่งเสนอในรูปแบบที่มีต้นทุนที่ ต่ำสุดตามอัตราดอกเบี้ยตลาดยกเว้นการกู้เบิกเงินเกินบัญชี ที่ต้องทำสัญญากู้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันต้นเงิน และดอกเบี้ยจากการกู้เงินดังกล่าว โดยในรายละเอียดในการกู้เงินเห็นควรอนุมัติให้ กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และอนุมัติในหลักการให้ กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่ออายุสัญญาเงินกู้ดังกล่าวในปีต่อ ๆ ไป ภายในวงเงินไม่เกินที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และให้รายงาน คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกครั้ง และในปี 2546 กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบให้ กฟผ. ต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE ภายในวงเงิน 9,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2547 กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน โดยมีเงื่อนไขในการทำสัญญากู้เงิน ดังนี้

อนุมัติให้ กฟผ.ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี วงเงิน 3,000 ล้านบาท กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อนุมัติให้ กฟผ. ทำสัญญากู้เงินแบบตัวสัญญาใช้เงิน การทำ .TRUST RECEIPT (T/R) และการทำสัญญากู้เงินเมื่อทวงถาม)CALL LOAN) ในวงเงิน 6,000 ล้านบาท กับธนาคารกรุงไทย จำกัด หรือธนาคารพาณิชย์อื่นในรูปแบบที่มี (มหาชน) ต้นทุนต่ำสุดโดยวิธีการประมูล ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ได้รับทราบการต่ออายุวงเงินดังกล่าวแล้ว

โดยที่สัญญาเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวสิ้นสุดในวันที่ 30 พฤษภาคม 2547 แต่ กฟผ. ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้วงเงินกู้จำนวนดังกล่าวต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า จากลักษณะการดำเนินงานกิจการของ กฟผ. มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงมาก โดยในปีงบประมาณ 2547 จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งสิ้น 236,965.02 ล้านบาท ใช้จ่ายลงทุนตามแผนการลงทุนประมาณ 16,881.01 ล้านบาท รวมทั้งการชำระคืนต้นเงินกู้ตามภาระผูกพันอีกจำนวนประมาณ 20,356.84 ล้านบาท ซึ่งบางขณะค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการ ถึงกำหนดจ่ายในเวลาใกล้เคียงกัน ไม่สอดคล้องกับเงินสดรับจากการดำเนินงาน อีกทั้งช่วงเวลารับเงินค่าขายกระแสไฟฟ้าและการจ่ายเงินของต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องกันบางรายการที่มีจำนวนเงินสูง ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น กฟผ. ต้องจ่ายค่าแก๊ส จำนวนประมาณ 5,000 ล้านบาท ทุกวันที่ 30 ของเดือน แต่กำหนดการรับค่าขายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในช่วงต้นเดือนของเดือนถัดไป ทำให้ กฟผ. มีปัญหาขาดแคลนเงินสดระยะสั้นประมาณ 1-2 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ประกอบกับ กฟผ. ยังมียอด LETTER OF CREDIT อีกจำนวน 3,054.821 ล้านบาท (ภาระผูกพันที่คาดว่าจะต้องชำระเงิน) ซึ่ง กฟผ. อาจจะต้องทำ TRUST RECEIPT (T/R) กับธนาคารแทนการชำระเงินสดเมื่อมีความจำเป็น ดังนั้น เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการบริหารงานสามารถบริหารเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการขอต่ออายุสัญญาเงินกู้ของ กฟผ. ในครั้งนี้ยังอยู่ภายในวงเงินกู้เดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว และไม่เป็นภาระแก่กระทรวงการคลังในด้านการค้ำประกัน จึงเห็นควรให้ กฟผ. ต่ออายุสัญญาเงินกู้ระยะสั้นแบบ CREDIT LINE วงเงิน 9,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขเดิม นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2547 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548

7. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการรวมระเบียบเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนจัดทำเป็นร่างระเบียบในเรื่องนี้ขึ้น ทั้งนี้ ได้นำเสนอรอง

นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีคำสั่งเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ แก้ไข ปรับปรุง และยุบรวมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ. 2542 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2544 เข้าไว้เป็นฉบับเดียวกัน โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ

8. เรื่อง การขอคงเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ถูกผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอคงเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ถูกผลกระทบจากการปฏิรูประบบราชการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี)17 กันยายน 2545) ออกไปอีก 6 เดือน ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

เห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเงินประจำตำแหน่งซึ่งได้รับผลกระทบจากการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือ SDU มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งเดิมต่อไปอีกจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 เช่นกัน

ให้สำนักงาน ก.ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการรับเง .พ.ินประจำตำแหน่ง ในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2545 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

กระทรวงมหาดไทยรายงาน ว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองมีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ 75 ราย ได้จัดสรรลงตำแหน่งว่างแล้ว 43 ราย เหลือ 32 ราย ยังไม่สามารถจัดลงตำแหน่งว่างที่มีสิทธิรับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้สมควรได้รับเงินประจำตำแหน่งตามเดิม จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นควรขยายเวลาการรับเงินประจำตำแหน่งให้ข้าราชการกลุ่มที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวของส่วนราชการต่าง ๆ ออกไปอีก 6 เดือน (1 เมษายน-30 กันยายน 2547) และเห็นควรให้สำนักงาน ก.พ. ประเมินผลการดำเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 กันยายน 2545) จากส่วนราชการว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่
อย่างไร เพื่อนำไปสู่การวางมาตรการแก้ไขต่อไป

9. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ รวม 12 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ รวม 12 ฉบับ ตามที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้จัดที่ดินให้ราษฎรในรูปสหกรณ์
การเช่าที่ดินจนกว่าภาครัฐจะมีแนวทางแก้ไขในภาพรวมต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 ป่า เนื้อที่ประมาณ 1.5 ล้านไร่ เพื่อดำเนินการจัด
ที่ดินให้แก่ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ ในรูปสหกรณ์การเช่าที่ดิน

ผลการตรวจสอบที่ทั้ง 14 ป่า ของกรมป่าไม้พบว่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลน
ปากพญาปากนคร เป็นพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งสมควรอนุรักษ์ไว้ กรมส่งเสริม-
สหกรณ์จึงมีได้เสนอขออนุมัติเพื่อจัดนิคมสหกรณ์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้แต่อย่างใด จึง
เหลือเพียง 13 ป่า รวมเนื้อที่ประมาณ 1.4 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสภาพป่า
เหลืออยู่และไม่สามารถฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ประกอบกับราษฎร
ได้อาศัย ทำกินปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัยในลักษณะถาวรแล้ว

พื้นที่ 13 ป่า ที่ขออนุมัติจัดตั้งนิคมสหกรณ์มีการทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะต้องดำเนินการออกกฎกระทรวง
เพื่อเพิกถอนสภาพป่าสงวนแห่งชาติต่อไป โดยขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ
จะไม่ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างกฎหมายแต่อย่างใด และปัจจุบันกรมอุทยานฯ อยู่
ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ท้ายกฎกระทรวงเพื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
แล้ว

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร และอำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสูงเนิน และอำเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอสตึก และอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จัดตั้งนิคมสหกรณ์ ในท้องที่อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

10. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้หน้า พ.ศ. 2505 จำนวน 9 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้หน้า พ.ศ.
2505 จำนวน 9 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ
จำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้หน้า พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอเมืองขอนแก่น และกิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พ(โครงการ)ศ.
(อ้างเก็บน้ำห้วยเตย

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้หน้า พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พ(โครงการอ้างเก็บน้ำห้วยใหญ่)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้หน้า พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พโครงการอ้างเก็บน้ำละเลิงห้วย)ศ.)

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้่น้ำ พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอสีขมพู จังหวัดขอนแก่น พ(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอมไฟ)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้่น้ำ พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้่น้ำ พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พ(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้่น้ำ พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พ(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้่น้ำ พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู พ(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง)ศ.

ร่างพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้่น้ำ พ .ศ.2505 บังคับในท้องที่
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ(โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว)ศ.

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับน้ำอย่าง
ทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ผลผลิตทางเกษตรสูงขึ้น อีกทั้งยังทำให้การใช้น้ำเป็นไปโดยประหยัด
และถูกวิธีโดยมีสาระสำคัญ คือ ให้ใช้พระราชบัญญัติค้ำและคู้่น้ำ พ.ศ. 2505 บังคับใน
ท้องที่อำเภอเมืองขอนแก่น และกิ่งอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านฝาง อำเภอพล อำเภอสี
ขมพู จังหวัดขอนแก่น อำเภอภูจินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย

**11. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินที่
ข้าราชการและสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับจากการลาออก
จากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง)**

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ...) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงิน
ที่ข้าราชการและสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้รับจากการลาออกจาก
ราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง) ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ ที่ข้าราชการและสมาชิก กบข. ได้รับเมื่อลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

12. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ตามมติคณะกรรมการน้ำบาดาล ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลที่นำส่งเข้ากองทุนพัฒนา
น้ำบาดาล เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ให้นำเงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 นำส่งเข้ากองทุนพัฒนา
น้ำบาดาลในอัตราร้อยละห้าสิบของเงิน
ดังกล่าว

13. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งมี
สาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 และ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของ
กรรมการและอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2542 และนำหลักเกณฑ์ เรื่อง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าวมากำหนดไว้ในร่างประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้

กระทรวงการคลังเสนอว่า ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและอนุกรรมการ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม 2542 ข้อ 2 และข้อ 3 ได้กำหนดสิทธิในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางของกรรมการและอนุกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่โดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าวมิใช่ประโยชน์ตอบแทนตามบทบัญญัติมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เนื่องจากประโยชน์ตอบแทนจะต้องเป็นประโยชน์ที่ได้รับตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งซึ่งมิใช่ประโยชน์ตอบแทนที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน จึงสมควรยกเลิกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าว และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

14. เรื่อง รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม 2547 สรุปได้ ดังนี้

การดำเนินงานในส่วนของการก่อสร้างงานโยธา ณ สิ้นเดือนเมษายน 2547 ในส่วนที่การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ มีความคืบหน้า (.รฟม) ร้อยละ 100.00 ของงานทั้งหมด และเมื่อรวมงานระบบรถไฟฟ้า ซึ่งผู้รับสัมปทาน (บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด) (BMCL)) เป็นผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินการโดยรวมทั้งโครงการมีความคืบหน้า ร้อยละ 99.44 ของงานทั้งหมด น้อยกว่าแผนงาน ร้อยละ 0.20 เนื่องจาก อยู่ในขั้นตอนระหว่างการทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า) เครื่องกลโดยรวม -System Integration Test) และการทดลองเดินรถร่วมกับผู้รับสัมปทาน ทั้งนี้ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการเดินรถแก่ประชาชน

รฟม ได้เปิดให้ประชาชนทดลองนั่งรถไฟฟ้า เมื่อวันที่ .13-18 เมษายน 2547 และได้มีการปรับเป้าหมายการเปิดให้บริการเดินรถอย่างเป็นทางการให้เร็วขึ้นจากเดือนสิงหาคมเป็นกรกฎาคม 2547

รฟมได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล .
ตั้งแต่วันที่12 กุมภาพันธ์ -11 พฤษภาคม 2547 (ระยะเวลา 90 วันของงาน (
ต่าง ๆ รวม12 งาน ได้แก่ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินงานบริหารโครงการฯ งาน
ควบคุมการก่อสร้างงานโยธา งานควบคุมงานสัมปทาน งานออกแบบและก่อสร้าง
อุโมงค์และสถานีใต้ดิน ส่วนใต้ งานสัญญาที่)1) งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์
และสถานีใต้ดิน ส่วนเหนือ งานสัญญาที่)2) งานออกแบบและก่อสร้างศูนย์ซ่อม
บำรุง งานสัญญาที่)3) งานออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบราง งานสัญญาที่)
4) งานออกแบบ จัดหา ผลิตและติดตั้งลิฟท์และบันไดเลื่อน งานสัญญาที่)5)
งานออกแบบ จัดหา ผลิต และติดตั้งระบบไฟฟ้าและดำเนินกิจการเดินรถ งาน)
งานศึกษาเพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการ (สัมปทาน
เดินทางบริเวณสถานีรถไฟฟ้า และจัดหาเงินกู้

15. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำ สัปดาห์ที่ 3 เดือนมิถุนายน 2547 โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 2 เดือน มิถุนายน 2547 (7-11 มิ.ย. 2547) ดังนี้

1. ภาวะราคาสินค้า กรุงเทพมหานคร มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงด้านราคาเพียง เล็กน้อย ส่วนสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ ได้แก่

หมวดอาหารสด / ผักและผลไม้

- 1) สุกرخ้าแห้ง ราคาลดลงจาก 90-95 บาท เป็น .กก/85-92 บาทเนื่องจากมี .กก/ ปริมาณการผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการบริโภคลดลงโดย ผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารโปรตีนชนิดอื่นทดแทน เช่น เนื้อไก่ และปลา เป็นต้น
- 2) ผักสด ราคาผักหลายชนิดลดลงหลังจากที่ทรงตัวในสัปดาห์ก่อน เนื่องจาก ผลผลิตรุ่นใหม่ทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยผักคะน้าลดลงจาก 25-40 บาท เป็น .กก/25-30 บาท และผักบุ้งจีนราคาลดลงจาก .กก/6-10 บาท .กก/ เป็น6-8 บาท ยกเว้น ผักชีราคาเพิ่มขึ้นจาก .กก/9-11 บาท ชิต เป็น/9-13 บาท/ ชิต เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากภาวะฝนตก
- 3) ผลไม้ ราคาผลไม้หลายชนิดสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลส่งผลให้ ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง เช่น เงาะราคาเพิ่มขึ้นจาก 10-13 บาท .กก/

เป็น12-13 บาท สัมเขี้ยวหวานราคาเพิ่มขึ้นจาก .กก/20-22 บาท เป็น .กก/20-25 บาทเป็นต้น .กก/

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร

- 1) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ำมันเบนซิน ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ปรับเพดานราคาน้ำมันขายปลีกสูงขึ้นลิตรละ 60 สตางค์ โดยราคาน้ำมันเบนซิน 91 และเบนซิน 95 ปรับเพิ่มจาก 17.39 บาท ลิตร และ/ 18.19 บาท ลิตร เป็น/17.99 บาท ลิตร และ/18.79 บาทลิตร ตามลำดับ รวมทั้ง/เม็ดพลาสติกที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง โดยราคาเพิ่มขึ้นจาก40 บาท เป็น .กก/41 บาท.กก/
- 2) เหล็กและผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมราคาสินค้าส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว เหล็กเส้น ขนาด)9 มม ราคาลดลงจาก (.96-110 บาท เส้น เป็น/ 91-110 บาท ชนิดเหล็กฉาก ขนาด) เส้น และเหล็กรูปพรรณ/40X40X3 มม/.6 ม ราคาลดลงจาก (.230-245 บาท ท่อน เป็น/225-245 บาทท/่อน อันเป็นผลจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอ่อนตัวลง และผู้ประกอบการเร่งระบายสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกออกสู่ตลาด
- 3) ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการเกษตร สินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้นปุยเคมีและอาหารสัตว์ที่ราคาสูงขึ้นตามราคาโรงงานที่ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น โดยปุยเคมี ราคา 480 บาท กระสอบ เพิ่มเป็น/485 บาทกระสอบ และอาหารสัตว์ / ราคา364 บาท ถุง เพิ่มเป็น/377 บาทถุง/

สำหรับสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ราคาสินค้าเคลื่อนไหวขึ้น-ลงเล็กน้อยตามภาวะการแข่งขันและการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์นม น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทราย แชมพู สบู่ และรองเท้านักเรียน

ภูมิภาค สถานการณ์สินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้น ปุยเคมี ได้ปรับตัวสูงขึ้นในบางจังหวัด ตามราคาโรงงานที่ปรับสูงขึ้น

2. การตรวจสอบ มีการตรวจสอบพฤติกรรมจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. มาตรการขังดวงวัด พ.ศ. 2542 จำนวนทั้งสิ้น 17,704 ราย

2.1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 710 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 3 ราย และพบการกระทำผิดของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในกรุงเทพฯ ปรับราคาขายก่อนเวลากำหนดอีกจำนวน 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดี

2.2 ภูมิภาค จำนวน 16,994 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 7 ราย เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง จำนวน 1 ราย และจำหน่ายก๊าซในปริมาณไม่ถูกต้อง จำนวน 2 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 34,000 บาท

3. การดำเนินการดูแลผู้บริโภค ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างและเรือด่วนโดยสารฉวยโอกาสปรับขึ้นค่าบริการโดยไม่มีเหตุผลสมควร และจัดโครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด โดยมีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพราคาถูกในห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จำนวน 8 สาขา และฟู๊ดแลนด์ จำนวน 9 สาขา รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเคลื่อนที่ตามชุมชนหนาแน่น ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดนัดสวนจตุจักร ชุมชนประชานิเวศน์ 3 และตลาดธนบุรี

16. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทน ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี อำเภอ/กิ่งอำเภอละ 1 คน ทั่วประเทศ จำนวนรวม 926 คน ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ

จากการดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนปรากฏว่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จำนวน 923 คน (จากผู้สมัครทั้งสิ้น 5,298 คน ทั่วประเทศ) โดยมีผู้สนใจศึกษาต่อในประเทศไทย จำนวน 186 คน ศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 737 คน สำหรับประเทศที่มีผู้สนใจศึกษาต่อมากที่สุด 7 ลำดับแรก คือ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และอิตาลี ส่วนสาขาวิชาที่เลือกไปศึกษาต่อ ได้แก่ รัฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการบริการ การออกแบบและแฟชั่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ จะต้องเข้าเรียนภาษาในระดับ High School เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1-2 ปี นอกจากนี้ผู้รับทุนจะต้องศึกษาตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย

สำหรับผู้รับทุนที่ศึกษาต่อในประเทศไทย จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

17. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มสัดส่วนวงเงินงบประมาณในการจ่ายค่างานและค่าปรับราคาจ้างงาน (ค่า K) เพื่อทดแทนส่วนที่เบิกจ่ายจากเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้กรมทางหลวงเพิ่มสัดส่วนวงเงินงบประมาณ จำนวน 299,665,774.61 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานและค่าปรับราคาจ้างงาน (ค่า K) ของรายการจ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 สายแยกเข้าแหลมฉบัง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 344 - บรรจบทางเลี่ยงเมืองพนมสารคาม ตอน 1 และตอน 2 สำหรับในส่วนของการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขอให้ทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง

กระทรวงคมนาคมรายงานว่ กรมทางหลวงได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทางตามข้อ 2 โดยเริ่มสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2545 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2547 เบิกจ่ายค่างานตามสัญญาจากเงินกู้ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จำนวนร้อยละ 50 ของค่างานตามสัญญาและเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวนร้อยละ 50 ของค่างานตามสัญญา ดังนี้

ทางหลวงหมายเลข 331 สายแยกเข้าแหลมฉบัง บรรจบทางหลวงหมายเลข -344 - บรรจบทางเลี่ยงเมืองพนมสารคาม ตอน 1 เบิกจ่ายค่างานไปแล้วเป็นเงิน 344,060,752.12 บาท คงเหลือค่างานตามสัญญา 299,601,010.08 บาท ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ที่ตั้งไว้คงเหลือสมทบ จำนวน 149,800,504.93 บาท และจากเงินกู้จำนวน 149,800,505.15 บาท

ทางหลวงหมายเลข 331 สายแยกเข้าแหลมฉบัง บรรจบทางหลวงหมายเลข -344 - บรรจบทางเลี่ยงเมืองพนมสารคาม ตอน 2 เบิกจ่ายค่างานไปแล้วเป็นเงิน 342,786,615.15 บาท คงเหลือค่างานตามสัญญาที่จะต้องเบิกจ่ายอีก 299,730,538.85 บาท โดยจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ที่ตั้งไว้คงเหลือสมทบ จำนวน 149,865,269.39 บาท และเงินกู้จำนวน 149,865,269.46 บาท

เนื่องจากสัญญาเงินธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายในวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จึงทำให้ค่างานในส่วนที่จะต้องเบิกจ่ายจากเงินกู้ตามข้อ 1. และข้อ 2. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น $149,800,505.15 + 149,865,269.46 =$

299,665,774.61 บาท กรมทางหลวงจึงได้ขออนุมัติสำนักงบประมาณเพื่อเปลี่ยนแปลง
การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกู้ ADB เป็นงบประมาณแผ่นดินแทน

สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาแล้วอนุมัติในหลักการให้กรมทางหลวงใช้เงิน
งบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงรายการจ้างเหมาก่อสร้างทางสายดังกล่าวทดแทนใน
ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินกู้ได้ภายในวงเงินทั้งสิ้น 299,665,774.61 บาท
สำหรับในส่วนของการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ขอให้ทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง

18. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. ...แล้วมีมติ ดังนี้

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ รวมศ.3 ฉบับ
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง
หนึ่ง โดยให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเป็นหลัก
และให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประเด็นอภิปรายของ
คณะกรรมการ ไปประกอบการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ในการตรวจพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติในเรื่องนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาศึกษา
รายละเอียดและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ที่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาประกอบการพิจารณาด้วย และให้
ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำประมาณการใช้จ่ายงบประมาณตามร่าง
พระราชบัญญัติในเรื่องนี้ แล้วให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. ... มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดให้จัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยการขึ้นทะเบียน และแบ่งองค์กรเกษตรกรเป็น 2
ประเภท คือ องค์กรเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ต่อสำนักงานเลขาธิการสภา
การเกษตรจังหวัด และองค์กรเกษตรกรตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตรแห่งชาติ

กำหนดให้สภาการเกษตรแห่งชาติประกอบด้วย ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
ประจำ ผู้แทนองค์กรผู้แทนภาคการผลิต และผู้แทนเกษตรกรจังหวัด โดยมีหน้าที่

ที่สำคัญ คือ จัดทำนโยบายพัฒนาการเกษตรและแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรและให้คำปรึกษาและเสนอข้อแนะนำแก่รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาการเกษตรและการพัฒนาการเกษตรอื่น ๆ

กำหนดให้มีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ คือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเสนอสภาการเกษตรแห่งชาติพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตรแห่งชาติเป็นนิติบุคคลและมีรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี และกำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตรแห่งชาติเสนองบประมาณรายจ่ายไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานสินค้าเกษตรชั้นปฐมขึ้น เพื่อทำหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตรแห่งชาติ

กำหนดให้สภาการเกษตรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ และติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแล้วรายงานเพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี

กำหนดให้มีสภาการเกษตรจังหวัด โดยให้มีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรต่อสภาการเกษตรแห่งชาติและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตรจังหวัด เป็นหน่วยงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตรแห่งชาติ และให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตรจังหวัด และให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตรจังหวัดตลอดจนกำหนดให้เลขาธิการและเลขาธิการสำนักงานสภาการเกษตรจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาล่วงหน้า รวม 2 แบบ

1. ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งประเทศไทย พ.ศ. (แบบที่ 1) มีสาระสำคัญ ดังนี้

1.1 กำหนดให้มีสภาการเกษตรแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นนิติบุคคลโดยประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นเกษตรกรและมีคณะกรรมการที่ได้รับเลือกจากสมาชิกเป็นผู้บริหารมี

อำนาจหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก และประสานความเข้าใจในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลให้แก่สมาชิก รวมทั้ง ประสานกับองค์กรภาคพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการผลิตให้มี ประสิทธิภาพ

1.2 รายได้ของสภาการเกษตรแห่งประเทศไทยนั้น เนื่องจากเป็นกิจการของกลุ่ม เกษตรกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงมีให้นำงบประมาณรายจ่ายมาเป็นค่าใช้จ่าย แต่ ให้มีการพิจารณารวมกันระหว่างภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชย์กรรมและ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการขาย ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป

1.3 กำหนดให้มีการจัดตั้งสาขาสภาการเกษตรแห่งประเทศไทยขึ้นได้ เพราะเป็นการ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิก แต่เพื่อมิให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายจึงให้มีการ พิจารณาพัฒนาไปแต่ละระยะ โดยระยะแรกอาจตั้งเป็นสภาการเกษตรแห่ง ประเทศไทยก่อน แล้วอาจมีการจัดตั้งสาขาเป็นภาคโดยไม่จำเป็นต้องจัดตั้งให้ ครบทุกจังหวัด

1.4 กำหนดให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชย์กรรม และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างครบถ้วน ทั้งการผลิตและการตลาด โดยให้มีการประชุมกันกับผู้แทนทุกฝ่ายดังกล่าว เพื่อ ทำเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลไปดำเนินการพิจารณาต่อไป

2. ร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. (แบบที่ 2) มีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 กำหนดให้มีสภาการเกษตรแห่งชาติขึ้น ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และมีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี จำนวน 5 คน และ ข้าราชการจำนวน 8 คน ผู้แทนภาคเกษตรกรรมจำนวน 20 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 8 คน สำหรับผู้แทนภาคเกษตรกรรม มีจำนวน เท่ากับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543 และจะมีการกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาในรายละเอียดต่อไป

2.2 ให้มีการจัดตั้งสภาการเกษตรอำเภอขึ้นได้ เพื่อให้เป็นองค์กรสะท้อนความ คิดเห็นจากพื้นที่ที่ประกอบกิจการเกษตรกรรม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาการเกษตรที่มีการกำหนดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความ เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของสภาการเกษตรแห่งชาติขึ้นได้ แต่เพื่อมิให้เป็น ปัญหาด้านงบประมาณมากเกินไป จึงกำหนดให้ในระยะแรกอาจจัดตั้งโดยรวม หลายอำเภอเข้าด้วยกันได้

2.3 ให้สภาการเกษตรแห่งชาติจัดประชุมร่วมกับภาคพาณิชย์กรรมและ ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการ

เกษตร ซึ่งจะครอบคลุมถึงแนวทางการพัฒนาการผลิต และการสนับสนุนด้าน การตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเกษตรกรรม แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณา หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะใช้เป็นแผนในการปฏิบัติต่อไป

2.4 กำหนดให้มีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมโดยประกอบด้วยบุคคลที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมใน แต่ละประเภท

2.5 กำหนดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นสำนักงานเลขาธิการสภาการเกษตร แห่งชาติ เพราะภารกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วและเป็นการประหยัด งบประมาณ

19. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี่ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ...

คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาเบี่ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ... และร่างพระราช กฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเบี่ยประชุมและคำตออบแทนที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นคนแต่งตั้ง พ.ศ. 2523 พ.ศ. ... แล้วมีมติดังนี้

อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเบี่ยประชุมกรรมการ พและร่างพระราชศ. กฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเบี่ยประชุมและคำตออบแทนที่ปรึกษาซึ่ง นายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้ง พ .ศ.2523 พตามที่กระทรวงการคลังเสนอศ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้ รวมร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกัน และให้รีบประเด็น อภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7(ฝ่าย กฎหมายฯ)ไปพิจารณาด้วย แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้ (

ให้ความเห็นชอบ

2.1 ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้รับเงินสมนาคุณรายเดือนแทนการได้รับเบี่ยประชุมรายครั้งตามพระราช กฤษฎีกาเบี่ยประชุมกรรมการ พ .ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามรายชื่อ แนบ และให้ได้รับเบี่ยประชุมรายเดือนตามร่างพระราชกฤษฎีกาเบี่ยประชุม กรรมการ พแทนศ.

2.2 อัตราเงินเบี่ยประชุมขั้นสูงและขั้นต่ำ ดังนี้)1) เบี่ยประชุมรายเดือน อัตราเดือนละ 3,000 บาท ถึง 20,000 บาท)2) เบี่ยประชุมรายครั้ง อัตรา ครั้งละ 500 บาท ถึง 1,500 บาท

2.3 กำชับให้ส่วนราชการต่างๆ พิจารณาทบทวนถึงความจำเป็นในการแต่งตั้ง คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในความรับผิดชอบ และจัดให้มีวาระ การประชุมเฉพาะคราวที่มีความจำเป็นเท่านั้นเพื่อเป็นการประหยัด งบประมาณ

ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 กำหนดให้กรรมการ กฤษฎีกาได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และกำหนดให้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาปรับปรุงค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามร่างพระราชกฤษฎีกา นี้ ควรได้มีการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการกฤษฎีกาให้สอดคล้องใน คราวเดียวกันด้วย ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยด่วน

ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ... มีสาระสำคัญคือ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนประชุม เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและกรรมการที่รัฐมนตรี เจ้าสังกัดแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้รับเบี้ยประชุม ทำให้การแต่งตั้ง คณะกรรมการต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติทุกเรื่อง ซึ่งมีเป็นจำนวนมากและ อาจล่าช้าไม่ทันสภาวะการณ์ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่ปรึกษาซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับ เรื่องเบี้ยประชุมเช่นเดียวกัน สมควรที่จะรวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน

20. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษ และ อนุกรรมการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษ และอนุกรรมการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการในคณะกรรมการคดีพิเศษและอนุกรรมการที่ กคพ. แต่งตั้ง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการใน กคพให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนใน .
อัตราเดือนละ 5,000 บาท กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับในอัตราเดือน
ละ 4,000 บาท

ค่าตอบแทนอนุกรรมการที่ กคพแต่งตั้ง ให้ประธานอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทน .
เป็นรายครั้ง ครั้งละ 1,200 บาท รวมกันแล้วไม่เกินเดือนละ 6,000 บาท
อนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท รวมกันแต่ไม่เกิน
เดือนละ 5,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ

อนุกรรมการดังกล่าวให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและรายครั้งให้เป็นไปตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

21. เรื่อง มาตรการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่

คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการรับเงินประจำตำแหน่งในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 กันยายน 2545) ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการออกไปอีก 6 เดือน ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

22. เรื่อง อนุมัติยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 44-56 โดยให้กระชั้นขั้นตอน และร่นระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างจากเดิมเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ประกาศ รับเอกสาร ยื่นซองประกวดราคา ดำเนินการภายใน 10 วัน

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้รับจ้างหรือผู้จำหน่าย ดำเนินการภายใน 3 วัน

ทั้งนี้ การดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 การส่งหรือแจ้งประกาศให้ดำเนินการอย่างแพร่หลายมากที่สุด และการดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และให้ถือประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร แล้วเสร็จทันรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้ได้

มีการแข่งขันราคากัน โดยหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดิน จึงสมควรพิจารณายกเว้นดังกล่าว

23. เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามโครงการของศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ประธานแก้ไขปัญหาที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรีเสนอ ไปตามความเห็นสำนักงบประมาณ และให้รับประเด็นข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดำเนินการด้วย ดังนี้

ให้คงขั้นตอนกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์โดยให้กระทรวงการคลัง เข้ามา (กรมธนารักษ์) มีส่วนร่วมในการพิจารณาผลการพิสูจน์สิทธิ์ตามเดิม และให้เร่งจัดตั้งคณะอนุกรรมการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศให้เพียงพอกับปริมาณงานด้วย

การพิสูจน์สิทธิ์ให้ กพร.จังหวัดส่งเรื่องให้ กพร.

การพิสูจน์สิทธิ์ให้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศครั้งแรก หลังจากประกาศให้ที่ดินนั้นเป็นที่ดินของรัฐในแต่ละพื้นที่

งบประมาณ ให้ใช้งบกลางของ ศตจ (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ที่รองนายกรัฐมนตรี . จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรี โดยให้มีการสำรวจพื้นที่และจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการสำรวจปัญหาการไม่มีที่ดินทำกินของราษฎรเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร โดยแต่งตั้งคณะทำงานในส่วนกลางซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินดังกล่าว คณะทำงานได้จัดให้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจังหวัดกาญจนบุรี

24. เรื่อง การนำเสนอวาระสำคัญของรัฐบาล (agenda based) เรื่องการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และธุรกิจผิดกฎหมาย ในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำพูน

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการนำเสนอวาระสำคัญของรัฐบาล (agenda based) เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และธุรกิจผิดกฎหมาย ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำพูน ตามที่ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) เสนอแล้วมีมติ ดังนี้

รับทราบผลการดำเนินงานการแก้ปัญหายาเสพติดและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและธุรกิจผิดกฎหมาย

เห็นชอบการบูรณาการการติดตามการปฏิบัติงานระดับพื้นที่

ศตส. รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและธุรกิจที่ผิดกฎหมาย สรุปได้ดังนี้

ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการดำเนินงานตาม Roadmap ระยะที่ 1-2 ทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศให้เบาบางลงจนไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตโดยปกติของประชาชน และสามารถประกาศชัยชนะต่อยาเสพติดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 และในระยะที่ 3 ได้ดำรงความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินงานตั้งแต่ระยะที่ 1-3 (ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2546-5 มิถุนายน 2547) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- 1.1 ด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด สามารถทำลายโครงสร้างกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยจับกุมผู้ผลิต จำนวน 11 คน)5 คดี ผู้ค้ารายสำคัญ (4,030 (3,434คดี จำนวนของกลางยาบ้า (49.90 ล้านเม็ด มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด 5,050.59 ล้านบาท สกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดน ได้ของกลางยาบ้า 33.16 ล้านเม็ด เฮโรอีน 461.35 กิโลกรัม ฝิ่น 71.91 กิโลกรัม กัญชาสด 11,473.47 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 5,325.73 กิโลกรัม
- 1.2 ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด สามารถให้การบำบัดรักษา/ทั้งหมด300,644 คน ทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ
- 1.3 ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด สามารถรณรงค์ให้เยาวชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ To Be Number One จำนวน 20.8 ล้านคน จัดตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินในระดับหมู่บ้าน 2,871,402 คน และเสริมสร้างดำรงความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดและมีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ชุมชน รวม/67,008 หมู่บ้าน ชุมชน จาก/83,472 หมู่บ้านชุมชน/

- 1.4 ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งองค์กรต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในทุก ระดับตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับพื้นที่ มีการบูรณาการแผนงบประมาณและ การดำเนินงานขึ้นทุกระดับ ตลอดจนเร่งรัด กำกับ ติดตาม และประเมินผล อย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและธุรกิจผิดกฎหมาย จากยุทธศาสตร์การ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล ศตสได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายผู้มี อิทธิพล การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพล ตลอดจนเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลบูรณาการเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยผลการดำเนินงานในช่วงเดือน พฤษภาคม 2546 - พฤษภาคม 2547 ที่ สำคัญ ได้แก่

- 2.1 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศ สรุปรายชื่อผู้มีอิทธิพลระดับ แคนน่า 313 ราย รายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วไป 2,525 ราย และรายชื่อบุคคลผู้ ต้องเฝ้าระวัง 1,793 ราย โดยกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบตามลำดับ
- 2.2 การปราบปรามอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิดและยาเสพติด สามารถ จับกุมและยึดอาวุธปืน 945 กระบอก รวมทั้งอาวุธสงครามและระเบิด จับกุม ผู้มีอิทธิพลระดับแคนน่า 12 ราย ประชาชนนำอาวุธปืนมามอบให้ทาง ราชการ และจับกุมผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติด โดย จับกุมผู้ผลิต 857 ราย 700 คน จับกุมผู้ค้า 2,372 ราย 3,057 คน และยึด/ อายัดทรัพย์สิน รวมมูลค่า 1,813,295,434 บาท

ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศตส. และเลขานุการร่วมฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) เห็นควรเสนอประเด็นต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาบูรณาการการติดตามการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ของการแก้ไข ปัญหายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และธุรกิจผิดกฎหมาย และความยากจน โดยจะจัดประชุม ระดับภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ โดยฝ่ายเลขานุการจะกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าร่วม ประชุมดังกล่าว

25. เรื่อง ผลการปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานผลงานการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดเกี่ยวกับผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดกระทรวง

สาธารณสุข ประจำเดือนพฤษภาคม (ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2547)
สรุปได้ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายเป้าหมายการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2547 ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายการให้บริการจำนวน 270,000 ราย มีจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด 522,355 ราย คิดเป็นร้อยละของการบำบัดเทียบกับเป้าหมายศักยภาพปีงบประมาณ 2546 ได้เท่ากับ 190.48

ยอดสะสม (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 27 พฤษภาคม 2547)

ข้อมูลการบำบัดรักษา ยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข จากการรายงานทั้งสิ้น 76 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 27 พฤษภาคม 2547 สถานบำบัดรักษา ยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 6,733 แห่ง ซึ่งเป็นสถานบำบัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน/93 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 721 แห่ง PCU / สถานีอนามัย 5,892 แห่ง สถานบำบัดสังกัดกรมการแพทย์ 10 แห่ง สถานบำบัดสังกัดกรมสุขภาพจิต 17 แห่ง ได้ให้การบำบัดรักษา ผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 522,355 ราย คิดเป็นร้อยละ 190.48 ของเป้าหมายการให้บริการตามศักยภาพสถานบำบัดที่ให้การรักษามากที่สุดในระดับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 179,376 ราย)ร้อยละ 34.34) ระดับ PCU/สถานีอนามัย 174,427 ราย ร้อยละ)33.39) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป/63,697 ราย ร้อยละ)12.19) สังกัดกรมสุขภาพจิต 58,091 ราย ร้อยละ)11.12) สังกัดกรมการแพทย์ 46,764 ราย ร้อยละ)8.96)

แยกวิธีการบำบัดรักษา ดังนี้ การบำบัดในชุมชน 243,319 ราย ร้อยละ)46.56) ผู้ป่วยนอก 247,146 ราย ร้อยละ)47.31) วิธีผู้ป่วยใน 31,890 ราย ร้อยละ)6.11) สถานบำบัดที่ให้การบำบัดในชุมชนให้บริการสูงสุด คือ ระดับ PCU/สถานีอนามัย วิธีผู้ป่วยนอกสูงสุด คือ ระดับโรงพยาบาลชุมชน และวิธีผู้ป่วยในให้บริการสูงสุด คือสถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์

ลักษณะการบำบัดของผู้มารับการบริการ เป็นการมารับการบำบัดโดยสมัครใจ เป็นจำนวน 495,872 ราย ร้อยละ)94.92) โดยบังคับบำบัด 26,483 ราย ร้อยละ) 5.08) สถานบำบัดที่ให้บริการบำบัดโดยสมัครใจสูงสุด คือ PCU/ สอและบังคับ. บำบัดสูงสุดคือ ระดับโรงพยาบาลชุมชน

รายเดือน (วันที่ 30 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2547)

ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน -27 พฤษภาคม 2547 มีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาทั้งสิ้นจำนวน 4,798 ราย สถานบำบัดที่ให้การบำบัดมากที่สุดคือสังกัดกรมสุขภาพจิต 1,619 ราย ร้อยละ)33.74) สังกัดกรมการแพทย์ 1,279 ราย ร้อยละ)

26.66) ระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป/1,110 ราย ร้อยละ)23.14) ระดับ PCU/สถานีอนามัย จำนวน 455 ราย ร้อยละ)9.48) ระดับโรงพยาบาลชุมชน 335 ราย ร้อยละ)6.98)

แยกวิธีการบำบัดรักษา ดังนี้ การบำบัดรักษาโดยบำบัดในชุมชน 896 ราย ร้อยละ) 18.67) วิธีผู้ป่วยนอก 2,942 ราย ร้อยละ)61.32) วิธีผู้ป่วยใน 960 ราย ร้อยละ) 20.01) สถานบำบัดที่ให้การบำบัดโดยวิธีบำบัดในชุมชนสูงสุด คือ ระดับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โดยวิธีผู้ป่วยนอกสูงสุด คือ สถานบริการ/ สังกัดกรมสุขภาพจิต สำหรับวิธีผู้ป่วยในบริการสูงสุด คือ สถานบริการสังกัด กรมการแพทย์

ลักษณะการบำบัดของผู้มารับการบริการ เป็นการมารับการบำบัดโดยสมัครใจเป็น จำนวน 4,335 ราย ร้อยละ)90.35) โดยการบังคับบำบัดจำนวน 463 ราย ร้อย ละ)9.65) สถานบำบัดที่ให้การบำบัดโดยสมัครใจสูงสุดคือกรมสุขภาพจิต และ บังคับให้บริการสูงสุดคือ กรมการแพทย์

หมายเหตุ

ข้อมูลสะสมจาก 76 จังหวัด ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2547 เวลา 15.00 น.

จังหวัด ขอแก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อมูลในยอดสะสม

26. เรื่อง มอบหมายและอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 162/2547 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกำกับการดูแล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เสียใหม่ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 นิยาม ในคำสั่งนี้

"กำกับการบริหารราชการหมายความว่า กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการ " แผ่นดินของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี มีอำนาจสั่งให้ส่วนราชการชี้แจงแสดงความ คิดเห็นหรือรายงาน รวมทั้งเห็นชอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมการแทนนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงาน สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง ตลอดจน อนุมัติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีและอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม พ .ศ.2520 เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการ

บริหารราชการแผ่นดิน อนุญาตหรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของส่วนราชการในกำกับไป
ก่อนได้ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

"สั่งการและปฏิบัติราชการหมายความว่า สั่ง อนุญาต หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือ "
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ ปฏิบัติราชการหรือดำเนินการใด ๆ ได้
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ในฐานะผู้บังคับบัญชารัฐมนตรีเจ้า
สังกัดหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง

"กำกับดูแลหมายความว่า กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนให้เป็นไปตาม "
กฎหมาย และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนนโยบาย
ของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสั่งให้รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์การมหาชนชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำของ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือ
องค์การมหาชนนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสั่ง
สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการ

ส่วนที่ 2

1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

1.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและ ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1.1.1 กำกับการบริหารราชการของส่วนราชการ ดังนี้)1)
กระทรวงกลาโหม)2) กระทรวงการคลัง

1.1.2 กำกับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ดังนี้)1) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ)2) สำนักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ)3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)4)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหรือประธาน กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

1.2.1 สภาความมั่นคงแห่งชาติ

1.2.2 คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

1.2.3 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

1.2.4 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1.2.5 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

1.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ แห่งชาติ

1.3.2 คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

1.4 มีอำนาจสั่งการแทนนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

1.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1- 1.4 ยกเว้น

1.5.1 เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย

1.5.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศศักดิ์ สมณศักดิ์

1.5.3 การแต่งตั้ง ในกรณีการแต่งตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาล ปกครองสูงสุด ข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ กงสุล และ กรรมการที่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ

1.5.4 การขอพระราชทานยศทหาร ตำรวจ ชั้นนายพล

1.5.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์และ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี

1.5.6 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต หรือความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ และการประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ

1.5.7 เรื่องสำคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม

ส่วนที่ 3

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)

2.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและ ปฏิบัติราชการแทนแทนนายกรัฐมนตรี

- 2.1.1 กำกับการบริหารราชการของส่วนราชการ ดังนี้)1) กระทรวงคมนาคม)2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)3) กระทรวงแรงงาน
- 2.1.2 กำกับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- 2.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ คณะกรรมการ - จัดระบบการจราจรทางบก
- 2.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
 - 2.3.1 คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
 - 2.3.2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ
 - 2.3.3 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
 - 2.3.4 คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
 - 2.3.5 คณะกรรมการพัฒนาการเมือง
 - 2.3.6 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- 2.4 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 2.1-2.3 เว้นกรณีที่ระบุยกเว้นในข้อ 1.5

ส่วนที่ 4

3. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

- 3.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้
 - 3.1.1 กระทรวงมหาดไทย

3.1.2 กระทรวงยุติธรรม

3.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

3.2.1 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

3.2.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3.3 การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

3.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

3.3.2 คณะกรรมการกองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด

3.3.3 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

3.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

3.5 กำกับดูแลและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

3.5.1 การขอพระราชทานอภัยโทษ

3.5.2 การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

3.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 3.1-3.5 เว้นแต่กรณีที่ระบุยกเว้นในข้อ 1.5

ส่วนที่ 5

4. รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

4.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

4.1.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1.3 กระทรวงศึกษาธิการ

4.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

4.2.1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.2.2 คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

4.2.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

4.2.4 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

4.2.5 สภานายกลูกเสือแห่งชาติ

4.3 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชน ดังนี้

4.3.1 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

4.3.2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

4.4 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

4.4.1 คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

4.4.2 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ

4.4.3 คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

4.4.4 คณะกรรมการนโยบายและฟื้นฟูทะเลไทย

4.4.5 คณะกรรมการอำนวยการและประสานงานมูลนิธิโครงการหลวง

4.4.6 คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

4.4.7 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

4.4.8 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า

4.4.9 คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ

4.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู

4.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 4.1-4.5 เว้นแต่กรณีที่ระบุยกเว้นในข้อ 1.5

ส่วนที่ 6

5. รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกประชัย เปี่ยมสมบูรณ์)

5.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งการปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

5.1.1 กำกับการบริหารราชการของส่วนราชการ ดังนี้)1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)2) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)3) กระทรวงสาธารณสุข

5.1.2 กำกับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้)1) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)2) ราชบัณฑิตยสถาน

5.2 การมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

5.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานหรือประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

5.3.1 สภาวิจัยแห่งชาติ

5.3.2 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

5.3.3 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

5.3.4 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

5.3.5 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

5.4 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

- 5.4.1 คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
- 5.4.2 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- 5.4.3 คณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- 5.4.4 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแห่งชาติ
- 5.4.5 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 5.5 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยราชบัณฑิตยสถาน
- 5.6 การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 5.1 - 5.5 เว้นแต่กรณีที่ระบุยกเว้นในข้อ 1.5

ส่วนที่ 7

6. รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยเอก สุธาตี เขาววิศิษฐ์)

- 6.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
 - 6.1.1 กำกับการบริหารราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้)1) กระทรวงพลังงาน)2) กระทรวงพาณิชย์)3) กระทรวงอุตสาหกรรม
 - 6.1.2 กำกับการบริหารราชการ และสั่งและปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- 6.2 การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชน คือ สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
- 6.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้
 - 6.3.1 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
 - 6.3.2 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 - 6.3.3 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

6.3.4 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

6.4 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน คณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

6.4.1 คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ

6.4.2 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

6.4.3 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

6.4.4 คณะกรรมการควบคุมการเรียไรรของหน่วยงานของรัฐ

6.5 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 6.1 - 6.4 เว้นแต่กรณีที่ระบุยกเว้นในข้อ 1.5

ส่วนที่ 8

7. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)

7.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการส่วนราชการ ดังนี้)1) กระทรวงการต่างประเทศ)2) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)3) กระทรวงวัฒนธรรม

7.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการดูแลองค์การมหาชน ดังนี้)1) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ)2) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 9

8. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

8.1 การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและ ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้)1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)3) สำนักงบประมาณ ยกเว้นในส)วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเงินงบประมาณ ()4) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)5) สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน)6) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ)7) กรมประชาสัมพันธ์)8) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ)9) องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

8.2 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการกฤษฎีกา

8.2.2 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

8.2.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

8.2.4 คณะกรรมการการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

8.2.5 คณะกรรมการคดีพิเศษ

8.2.6 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

8.3 การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

8.3.1 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

8.3.2 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

8.3.3 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

8.3.4 คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
แห่งชาติ

8.3.5 คณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการระดับ
สำนักนายกรัฐมนตรี

8.4 การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

8.5 การมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการในเรื่องที่เป็นงานประจำปกติของ
สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของ

รัฐสภา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่จำเป็นต้องเสนอนายกรัฐมนตรีสั่งการหรือที่ต้องนำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาตามกฎหมาย

8.6 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 8.1 -
8.5 เว้นแต่กรณีที่ระบุยกเว้นในข้อ 1.5

ส่วนที่ 10

ให้รองนายกรัฐมนตรีที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วราชการใดเป็น
ประธาน อ.กระทรวงของส่วนราชการนั้นด้วยยกเว้น อ .พ.ก.ทำหน้าที่ อ .พ.ก.
เป็นประธาน (นายวิษณุ เครืองาม) สำนักนายกรัฐมนตรี ให้รองนายกรัฐมนตรี.พ.ก

รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจใด ย่อมมีอำนาจให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรีหรือประกาศเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนั้นๆ ดังนี้

- 2.1 การแต่งตั้งบุคคลหรือกรรมการในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
- 2.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ ยกเว้นเป็น
เรื่องระดับผู้นำรัฐบาลหรือประมุขของรัฐต่างประเทศ
- 2.3 การให้ความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญตราจาก
ต่างประเทศ
- 2.4 การประกาศภาพเครื่องหมายราชการ

ราชการที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ หากรอง
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือต้องสั่งการแก่หลายส่วนราชการหรือ
หลายรัฐวิสาหกิจ แต่บางส่วนมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับการบริหารราชการของ
รองนายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งผู้ใดโดยตรง ให้นำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

เมื่อรองนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจแล้วให้
รายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน

ให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในคำสั่งนี้ พิจารณาความจำเป็น

และความเหมาะสมในการยุบเลิกคณะกรรมการดังกล่าว หากเห็นว่าหมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ.2545 หรืออาจยุบรวม คณะกรรมการชุดต่างๆ เข้าด้วยกันหรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการดังกล่าว โดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่ โดยยึด หลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดเจน การไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันและ การบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน แล้วเสนอผลการ พิจารณาและขอเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือจัดทำขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน ในกรณีที่เห็นควรให้ คณะกรรมการสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นๆไว้ตามเดิม ให้รายงานเหตุผลและความจำเป็น ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายและมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ให้รองนายกรัฐมนตรี ยึดหลักการประสานราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมิให้มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน โดยคำนึงถึงนโยบาย การพัฒนาระบบราชการ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเชิงรับอย่างเป็นระบบและการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในเชิงรุกด้วยการผลักดัน นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคง แข็งแกร่งในทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากรในทางสังคม และ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางการเมืองการปกครอง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ .ศ.2547 เป็นต้นไป

27. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 163/2547 เรื่อง มอบหมายให้รอง นายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ดังต่อไปนี้

พื้นที่

- 1.1 รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต)ยงใจยุทธกำกับติดตามการปฏิบัติ (ราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 11 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

เขตตรวจราชการที่ 18 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา

1.2 รองนายกรัฐมนตรี นายวันมูหะมัดนอร์) มหากำกับติดตามการปฏิบัติ (
ราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 15 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชุมพร
ระนอง สุราษฎร์ธานี

เขตตรวจราชการที่ 16 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตรัง
นครศรีธรรมราช พัทลุง

เขตตรวจราชการที่ 19 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดสงขลา
สตูล

1.3 รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตาม (พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 10 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ 12 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขตตรวจราชการที่ 14 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดยโสธร
ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

1.4 รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตามการปฏิบัติ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
ราชการในพื้นที่ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 8 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ 9 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี
ชลบุรี ตราด ระยอง

1.5 รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตาม (ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์)
การปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 3 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

เขตตรวจราชการที่ 4 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง

1.6 รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตามการปฏิบัติ (ร้อยเอก สุชาติ เชาววิศิษฏ์)
ราชการในพื้นที่ ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตาก
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ 5 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

เขตตรวจราชการที่ 6 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

1.7 รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตามการปฏิบัติ (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
ราชการในพื้นที่ ดังนี้

เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

เขตตรวจราชการที่ 13 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

เขตตรวจราชการที่ 17 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกระบี่
พังงา ภูเก็ต และให้มีอำนาจหน้าที่ประสานและติดตามการปฏิบัติ
ราชการ ส่วนราชการทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วย

1.8 รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตามการปฏิบัติราชการ (นายวิษณุ เครืองาม)
ในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 1 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

เขตตรวจราชการที่ 7 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

การกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึงการตรวจราชการ
การขอให้เจ้าหน้าที่รายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การ
ติดตามผล การเร่งรัด การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจ
ราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรีทุกสามสัปดาห์

ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำ
เขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรีแต่
ละท่าน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย สำหรับการกำกับการปฏิบัติราชการส่วน
ราชการในต่างประเทศให้ทุกกระทรวงที่มีส่วนราชการในต่างประเทศให้ความ
ร่วมมือตามข้อนี้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

28. เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและ ปฏิบัติราชการแทนกัน

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 161/2547 เรื่อง มอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและปฏิบัติราชการแทนกันตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

1. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลำดับดังนี้

- 1.1 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
- 1.2 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
- 1.3 พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
- 1.4 นายจาตุรนต์ ฉายแสง
- 1.5 ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบุรณ์

1.6 ร้อยเอก สุชาติ เขาว์วิศิษฐ

1.7 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

1.8 นายวิษณุ เครืองาม

2. ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ ต้องได้รับความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรีเสียก่อน

ส่วนที่ 2 นายกรัฐมนตรีมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกันตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่	รองนายกรัฐมนตรี	รองนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติราชการแทนตามลำดับ
1.	พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ	1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 2. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2.	นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา	1. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
3.	พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	1. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 2. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
4.	นายจาตุรนต์ ฉายแสง	1. นายวิษณุ เครืองาม 2. ร้อยเอก สุชาติ เขาว์วิศิษฐ
5.	ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์	1. ร้อยเอก สุชาติ เขาว์วิศิษฐ 2. นายวิษณุ เครืองาม
6.	ร้อยเอก สุชาติ เขาว์วิศิษฐ	1. ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 2. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
7.	นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ	1. นายวิษณุ เครืองาม 2. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
8.	นายวิษณุ เครืองาม	1. นายจาตุรนต์ ฉายแสง 2. ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

29. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2547 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินในภาพรวม

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 620,820 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 60.39 ของวงเงินงบประมาณ (1,028,000 ล้านบาท) ซึ่งไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม (135,500 ล้านบาท) สูงกว่าผลการเบิกจ่ายในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนร้อยละ 2.97 (60.39-57.42) และหากไม่รวมงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16,500 ล้านบาท) ซึ่งมีการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว 3,819 ล้านบาท จะทำให้มีการเบิกจ่ายเงินจำนวน 617,001 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 61.00 ของวงเงินงบประมาณ (1,011,500 ล้านบาท)

สำหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม จำนวน 135,500 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายจากคลังแล้วจำนวน 49,851 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.79 ของวงเงินงบประมาณ 135,500 ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายตามมาตรการพัฒนาและบริการกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จำนวน 13,147 ล้านบาท รายการเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (รายการเงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน 36,205 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 499 ล้านบาท

2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ

ผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (ประจำ/ลงทุน) ซึ่งไม่รวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพิ่มเติม (135,500 ล้านบาท) ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 552,185 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.37 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (832,026 ล้านบาท) และรายจ่ายลงทุน 68,635 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.02 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน (195,974 ล้านบาท)

3. การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 17 แห่ง มีจำนวน 49,233 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.20 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนในกลุ่มนี้ (136,006 ล้านบาท)

30. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแล้วให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยด่วน โดยให้ความเห็นของสำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไป

กระทรวงยุติธรรมเสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 กำหนดให้พยานในคดีอาญาอาจได้รับการคุ้มครองตามมาตราพิเศษ เมื่อปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภัย พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง พนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา หรือพนักงานผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาอาจยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้สั่งใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดให้พยานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เพื่อขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานได้ เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าพยานในคดีอย่างหนึ่งอย่างใดตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 จะไม่ได้รับความปลอดภัย

กำหนดให้การยื่นคำร้อง ณ สำนักงานตามแบบที่สำนักงานคุ้มครองพยานกำหนด พร้อมด้วยพยานหลักฐานประกอบ โดยในคำร้องต้องระบุข้อเท็จจริงที่คาดว่าพยานจะไม่ได้รับความปลอดภัยไว้ด้วย ค่ายินยอมให้ยื่นคำร้องให้ทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของพยานไว้เป็นสำคัญ

กำหนดให้การพิจารณาให้การคุ้มครองพยานฯ ให้สำนักงานคุ้มครองพยานพิจารณา โดยคำนึงถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวพยาน และบุคคลใกล้ชิด พฤติการณ์

แห่งคดี ความไม่ปลอดภัยที่พยานจะได้รับ รวมทั้งข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายโดยเร็ว

กำหนดให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องให้ดำเนินการ เป็นการลับโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของพยานเป็นสำคัญ

กำหนดให้พิจารณาคำร้องและมีคำสั่งพร้อมเหตุผลภายในสามสัปดาห์นับแต่วันที่ สำนักงานได้รับคำร้องและหลักฐานประกอบครบ ถ้าไม่มีคำสั่งภายในกำหนด ให้ถือว่าสั่งยกคำร้อง และต้องแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือต่อพยาน หรือผู้ยื่นคำร้อง พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวให้ทราบด้วย

กำหนดให้นำมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานดังกล่าวใช้บังคับแก่กรณีที่พยาน ได้ร้องขอให้นำมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยานมาใช้บังคับแก่สามี ภรรยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ซึ่งมีผลต่อการที่พยานจะมาเป็นพยานอาจไม่ได้รับความปลอดภัยด้วยโดยอนุโลม

31. เรื่อง รายงานการตั้งต้นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการดำเนินการรับเรื่อง ร้องเรียนผ่านต้นายกฯ ทักษิณ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ดังนี้

ในระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2547 จังหวัดต่างๆ ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนผ่านต้นายกฯ ทักษิณ ที่ตั้งบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนรวม ทั้งสิ้น 1,349 เรื่อง

1.1 จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแล้ว/196 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.53

1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา/1,163 เรื่อง

1.3 ส่งเรื่องให้ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการ 5 เรื่อง

กลุ่มและประเภทเรื่องที่มีการร้องเรียนผ่านต้นายกฯ ในห้วงระยะเวลา สามารถจำแนก ได้ ดังนี้ แจ่งเบาะแสกระทำความผิด 178 เรื่อง (13.19%) ร้องทุกข์เดือดร้อน ทั่วไป 423 เรื่อง (31.36%) เดือดร้อนร้ายแรง 53 เรื่อง (3.92%) ร้องเรียน กล่าวโทษ จนท รัฐ.288 เรื่อง (21.35%) ปัญหาที่ดิน 125 เรื่อง (9.28%) ขอ ข้อมูล ปรัชชาความเห็นอื่นๆ 282 เรื่อง (20.90%) รวม 1,349 เรื่อง (100%)

สำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2547 ประมวลสรุปได้ว่า

3.1 ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 2,213 เรื่อง

3.2 จังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาแล้ว/289 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.06 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้เร่งรัดการแก้ปัญหาของจังหวัดโดยเร่งด่วนต่อไป

เรื่องที่จังหวัดสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการได้ดำเนินการแก้ไขในบทบาทหน้าที่ไปแล้ว เช่น จังหวัดยะลา กรณีปัญหาหนี้สิน จังหวัดพังงา กรณีเบาะแสบุกรุกที่ดินป่าสงวนฯ จังหวัดศรีสะเกษ กรณีความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงเรียน จังหวัดลำพูน กรณีขอรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ กรณีพ่อค้าแม่ค้าบุกรุกที่ดินชลประทาน จังหวัดตรัง กรณีนักศึกษาขาดแคลนน้ำดื่ม จังหวัดยโสธร กรณีขอทุนการศึกษาให้บุตร

อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ให้ความสนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเบาะแสการกระทำความผิดอย่างจริงจัง โดยให้มีการตรวจสอบและติดตามผลเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องด้วยแล้ว

32. เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬาอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2548

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นไปตามธรรมนูญข้อบังคับของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ข้อ 42 ปี 2003 พร้อมทั้งเห็นชอบร่างสัญญา Host City Contract for 1st Asian Indoor Games 2005 เพื่อจะได้ลงนามในสัญญาได้ทันตามกำหนดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2547 ต่อไป สำหรับในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในธรรมนูญข้อบังคับฯ จะได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ ได้เจรจากับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) เกี่ยวกับด้านสิทธิประโยชน์จากการจัดการแข่งขันต่อไป เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

33. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะรัฐมนตรีรับทราบการลงนามการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ China Council for the Promotion of International Trade, Sichuan Chamber of Commerce แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

34. เรื่อง สรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 4 มิถุนายน 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน มิถุนายน 2547 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ 3 เดือน มิถุนายน 2547 (14-18 มิ.ย. 2547) ดังนี้

1. ภาวะราคาสินค้า

- 1.1 กรุงเทพมหานคร ภาพรวมสถานการณ์ราคาสินค้าอยู่ในภาวะปกติ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงด้านราคาเพียงเล็กน้อย สำหรับสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวน่าสังเกตในสัปดาห์นี้ได้แก่

หมวดอาหารสดผักและผลไม้/

- 1) อาหารสด ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้น ราคาสุกร ข่าแห้งลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยราคาลดลงจาก 85-92 บาท เป็น .กก/85-90 บาทเนื่องจากผู้ประกอบการเร่งระบาย .กก/ ผลผลิตออกสู่ตลาดด้วยเกรงว่าราคาจะลดลงต่อเนื่องอีกในช่วงต่อไป ในขณะที่ความต้องการบริโภคลดลง โดยเฉพาะโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารใช้เนื้อไก่ทดแทนมากขึ้น
- 2) ผักสด ราคาผักสดหลายชนิดทรงตัวหลังจากที่ลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว ยกเว้น บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา ได้แก่ ราคา ผักชีลดลงจาก 9-13 บาท ชืด เป็น/6-10 บาทชืด เนื่องจาก/ ผลผลิตรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และเกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศ สำหรับ ราคาผักนึ่งจีนเพิ่มขึ้นจาก6-8 บาท เป็น .กก/8-18 บาทมี .กก/ สาเหตุจากก่อนหน้านี้ได้มีการเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้ในสัปดาห์นี้มีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
- 3) ผลไม้ ราคาผลไม้หลายชนิดสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อระหว่างผลิตรุ่นใหม่และเก่า ซึ่งปกติจะมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง เช่น เงาะราคาเพิ่มขึ้นจาก 12-13 บาท เป็น .กก/13-18 บาท .กก/

ส้มเขียวหวานราคาเพิ่มขึ้นจาก20-25 บาท เป็น .กก/22-30 บาท/
เป็นต้น .กก

หมวดอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร

- 1) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่วนใหญ่ทรงตัวจากสัปดาห์ที่แล้วยกเว้น เม็ดพลาสติกที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้น ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง เช่น เม็ดพลาสติกชนิด HDPE เพิ่มขึ้นจาก 37.50 บาท เป็น .กก/38.50 บาท.กก/
- 2) เหล็กและผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมสินค้ากลุ่มนี้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาเหล็กรูปพรรณชนิดรูปตัวซี ขนาด) 75x45x15x2.3 มม ราคาลดลงจาก (.440-449 บาท ท่อน เป็น/ 430-449 บาทท/่อน และเหล็กรูปพรรณชนิดฉาก ขนาด) 40x40x3 มม / .6 มม ราคาลดลงจาก (.225-245 บาท แผ่น เป็น/ 225-240 บาทท่อน อันเป็นผลจากผู้ประกอบการเร่งระบายสินค้าที่/ มีอยู่ในสต็อกออกสู่ตลาด ในขณะที่ความต้องการของตลาดเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกปี2547
- 3) ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการเกษตร สินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ราคาเพิ่มขึ้นจาก 420 บาท ถก เป็น/440 บาท ถก และสูตร/15-15-15 ราคาเพิ่มขึ้นจาก 485 บาท ถก เป็น/520 บาทถก ซึ่งเป็นการปรับตามราคาโรงงานที่/ สูงขึ้นจากผลกระทบภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับสูง รวมทั้งความต้องการใช้เพิ่มขึ้น

สำหรับสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ราคาสินค้าเคลื่อนไหวขึ้นลงเล็กน้อยตามภาวะการ-
แข่งขันและการส่งเสริมการขายของห้างสรรพสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์นม
น้ำมันพืช แป้งโรยตัว และผ้าอนามัย

1.2 ภูมิภาค สถานการณ์สินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัว ยกเว้น ปุ๋ยเคมี ได้ปรับตัวสูงขึ้น
ในบางจังหวัด ตามราคาโรงงานที่ปรับสูงขึ้น

2. การตรวจสอบ

มีการตรวจสอบพฤติกรรมจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. มาตรการขังตวงวัด พ.ศ. 2542 จำนวน
ทั้งสิ้น 19,206 ราย

2.1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,203 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และจำหน่ายไม่ตรงกับราคาที่แสดง จำนวน 5 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 5,200 บาท

2.2 ภูมิภาค จำนวน 17,003 ราย พบผู้กระทำผิดไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จำนวน 2 ราย ได้ลงโทษปรับรวมเป็นเงิน 2,400 บาท

3. การดำเนินการดูแลผู้บริโภค

3.1 จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพราคาถูกตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ในห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จำนวน 8 สาขา และฟูตแลนด์ จำนวน 9 สาขา รวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าราคา ถูกเคลื่อนที่ตามโครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดนัดสวนจตุจักร ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ตลาดธนบุรี ชุมชนท่าช้าง บริเวณที่ทำการส่วนราชการ (กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานเขตสาทร)

3.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล โดยระยะเร่งด่วนจะเริ่มดำเนินการในช่วงต้น เดือนกรกฎาคม 2547 ดังนี้

- 1) การเชื่อมโยงตลาดผลไม้ โดยการกระจายผลไม้จากแหล่งผลิตใน จยะลา . ปัตตานี และนราธิวาส ไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงทั่วประเทศ
- 2) การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก โดยเป็นลักษณะรถจำหน่าย เคลื่อนที่ (Mobile) ไปยังอำเภอต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมี กลุ่มเป้าหมายให้ร้านค้าในอำเภอรับสินค้าไปจำหน่ายต่อ และจำหน่ายให้ ผู้บริโภคโดยตรง
- 3) การจัดโครงการธงฟ้าสู่ชุมชนและมุมธงฟ้าฮาลาล เพื่อบรรเทาค่าครองชีพ ให้ประชาชนในเขตชุมชนในเมือง

35. เรื่อง รายงานผลการสำรวจและรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการสำรวจและรายงานตัวคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

จัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 เพื่อให้คนต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ ซึ่งเข้ามาอยู่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ไปรายงานตัวต่อนายทะเบียน อำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2547 เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ หรือบัตรประจำตัว ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรต่อไป คนต่างด้าวรายใดหากประสงค์จะทำงานให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการทำงาน ของคนต่างด้าว เพื่อขอใบอนุญาตทำงานตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่อธิบดี กรมการจัดหางานกำหนด โดยมีให้นำมาตราการมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ .ศ.2522 มาใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548

กรมการปกครอง ได้ให้สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่น (สำนักทะเบียนกลาง) สืบและรับรายงานตัวด้วย (เมืองพัทยาและเทศบาล (เขต) กรุงเทพมหานคร) วิธีการให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจบ้านแต่ละหลัง และรับ รายงานตัวที่สำนักงานทะเบียนตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการสำรวจและรับรายงานตัวคนต่าง ด้าว 3 สัญชาติ ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2547 รวม 3 สัญชาติ จำนวน 57,729 คน แยกเป็นชาย 28,970 คน หญิง 28,759 คน แต่ละสัญชาติ มี รายละเอียด ดังนี้

3.1 สัญชาติพม่า จำนวน 39,757 คน ชาย 19,887 คน หญิง 19,870 คน

3.2 สัญชาติลาว จำนวน 9,558 คน ชาย 3,848 คน หญิง 5,710 คน

3.3 สัญชาติกัมพูชา จำนวน 8,414 คน ชาย 5,235 คน หญิง 3,179 คน

36. เรื่อง มาตรการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค (เพิ่มเติม)

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์รายงานมาตรการดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภค (เพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมาตรการส่วนใหญ่ยังคง หลักการเหมือนเดิม แต่เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการมากขึ้น โดยประกอบด้วย มาตรการกฎหมาย มาตรการตรวจสอบมาตรการบริหารจัดการสินค้า มาตรการสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชน และมาตรการช่วยบรรเทาค่าครองชีพ ในส่วนมาตรการที่มีการ ขยายเพิ่มเติม อาทิเช่น

การเพิ่มโทษปรับเป็น 2 เท่า โดยขยายเวลาออกไป 3 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2547

การจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ โดยตั้งรางวัลสินบนนำจับ

การจัดสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว

โครงการธงฟ้าราคาประหยัดเคลื่อนที่ ซึ่งการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้การกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดประสิทธิภาพและได้รับผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า จากสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นมาโดยตลอด และมีผลทำให้ราคาน้ำมันเบนซินในประเทศต้องปรับสูงขึ้นตามไปด้วย แม้ว่ารัฐบาลยังคงตรึงราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลก็ตาม แต่ในข้อเท็จจริงยังมีปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์น้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อต้นทุนและราคาจำหน่ายสินค้าบางกลุ่มที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง ได้แก่

กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เช่น เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก

กลุ่มปัจจัยการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และอาหารสัตว์

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และสายไฟฟ้า

กลุ่มยารักษาโรค เช่น ยารักษาเฉพาะโรค

สำหรับกลุ่มสินค้าอื่น ๆ เช่น กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ส่วนใหญ่จะใช่วัตถุดิบในประเทศและตลาดมีการแข่งขันสูง ผลกระทบต่อราคาก็มีน้อย ด้วยเหตุที่ปัจจัยแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศเปลี่ยนไป กระทรวงพาณิชย์จึงจำเป็นต้องปรับมาตรการในการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจากที่เคยนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อคราวปรับเงินเดือนข้าราชการในเดือนเมษายน 2547 ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจการดำเนินงานปัจจุบัน โดยเสนอมาตรการเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม ซึ่งจะเป็นกรอบมาตรฐานการดำเนินงานในการกำกับดูแลราคาสินค้าให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายดังนี้

เป้าหมาย

- 1.1 ราคาสินค้าและบริการมีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- 1.2 ปริมาณสินค้ามีเพียงพอไม่ขาดแคลน
- 1.3 ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้าในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น

มาตรการดำเนินการ

2.1 มาตรการกฎหมาย

- 1) ปรับเพิ่มรายการสินค้าและบริการควบคุม
- 2) ปรับเพิ่มมาตรการกำกับดูแล
- 3) เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย
- 4) ขยายเวลาการเพิ่มโทษปรับเป็น 2 เท่า
- 5) ป้องกันการค้ากำไรเกินควรและปฏิเสธการจำหน่าย

2.2 มาตรการตรวจสอบ (และภูมิภาค .ดำเนินการทั้งใน กทม)

- 1) ตรวจสอบพฤติกรรมและราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิด
- 2) ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ
- 3) ตรวจสอบพิเศษโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว

2.3 มาตรการบริหารจัดการสินค้า

- 1) เพิ่มรายการสินค้าที่ติดตามดูแล
- 2) ปรับระบบการพิจารณาราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุน
- 3) จัดระบบการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า

2.4 มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

- 1) แจ้งสิทธิ ปัญหา ที่ผู้ซื้อได้รับไปที่สายด่วนกรมการค้าภายใน-1569 ใน กทม) หรือศูนย์บริการประชาชน .Call Center) ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อพบเห็นพฤติกรรมไม่เป็นธรรมทางการค้า
- 2) สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

2.5 มาตรการช่วยบรรเทาค่าครองชีพ

- 1) จัดโครงการมธงฟ้าราคาประหยัด-
- 2) จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเคลื่อนที่-

3)ให้ร้านอาหารธงฟ้าและห้างสรรพสินค้า ทั้งใน กทมและภูมิภาค ให้ .
จำหน่ายอาหารในFood Center ในราคาเท่าเดิม

4) เพิ่มปริมาณผักสดเข้าสู่ตลาด

37. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ใน ส่วนของกระทรวงมหาดไทย

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการ แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ในส่วน of กระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดสงขลา นครสวรรค์และชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน และวันที่ 1,2 กรกฎาคม 2547 ตามลำดับ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ในส่วนของการ แก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นลำดับแรก ส่วนปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นลำดับต่อไป ซึ่งได้เน้นย้ำกระบวนการเจรจาระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ให้เข้าสู่กระบวนการเจรจาให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคม 2547 โดยใช้ หลักเมตตาธรรมเป็นลำดับแรก มาตรการทางกฎหมายให้พิจารณาเท่าที่จำเป็น โดยให้ วางแผนการดำเนินงานให้รอบคอบ รัดกุมและสร้างความยั่งยืนในชุมชน ลดความ พุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ความคืบหน้าการดำเนินการ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบของ ศตจ. จังหวัด/อำเภอ/กิ่งอำเภอ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2547 มียอดผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการ ประชาคม ในแบบ สย.6 (ไม่รวม กทม.) จำนวน 1,715,468 ปัญหา มูลหนี้ 122,054,017,214 บาท การดำเนินการเจรจาประนอมหนี้ ศตจ.อำเภอ ได้เชิญลูกหนี้ และเจ้าหนี้มารเจรจา ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ได้มีการตั้งทีมเจรจา จำนวน 5,644 ทีม ได้เชิญมาเจรจา 503,248 ปัญหา (ร้อยละ 29.34) มูลหนี้ 34,497,971,245 บาท ได้ช้อยติ 436,809 ปัญหา (ร้อยละ 86.80 ที่มาเจรจา) มูลหนี้ 24,544,758,382 บาท ยังไม่ได้ช้อยติ 66,439 ปัญหา (ร้อยละ 13.20 ที่มาเจรจา) มูลหนี้ 9,953,212,863 บาท

38. เรื่อง แต่งตั้ง

1. ข้าราชการการเมือง

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2547 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ การเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางสิริกม มณีรินทร์ 2. นายประมวล รุจนเสรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

2. อนุมัติบรรจุข้าราชการกลับเข้ารับราชการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้แต่งตั้ง นายไพรัช รัชชพงษ์ อดีตข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 11 ชช. ระดับ 11) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นไป

3. ให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง ไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

คณะรัฐมนตรีรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 160/2547 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง ไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลตำรวจเอก ชิตชัย วรรณสฤติย์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2547 นั้น

โดยที่งานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นงานนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับขณะนี้การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งให้ พลตำรวจเอก ชิตชัย วรรณสฤติย์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม เป็นการชั่วคราวอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)

